

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2021

**KẾ HOẠCH**  
**Hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm**  
**thể dục thể thao Hà Nội năm 2021**

Căn cứ Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-HĐTĐHSPTDTTTHN ngày tháng năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐTĐHSPTDTTTHN ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội về việc thông qua kế hoạch hành động của Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024,

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

**I. Nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng trường**

***1.1. Công tác quản lý đào tạo và công tác sinh viên.***

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các cuộc vận động “nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục“, “mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo“; xây dựng trường học thân thiện, sinh viên tích cực.... Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành, của địa phương.

Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các trình độ đào tạo trong Nhà trường; nghiên cứu đổi mới nội dung,







chương trình giảng dạy phù hợp với thực tế và yêu cầu của xã hội; quan tâm giáo dục đạo đức, tư cách, tác phong, lòng yêu nghề, kiến thức và kỹ năng cho người học.

Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát ý thức tổ chức kỷ luật trong học tập và các hoạt động của sinh viên, học viên.

Tăng cường các hoạt động dành cho các CLB sinh viên, các hoạt động tập thể, gắn kết sinh viên của trường, giúp các bạn sinh viên có nhiều sân chơi phát triển kỹ năng, năng lực phù hợp với môi trường học tập và công việc trong tương lai.

Tăng cường các hoạt động CLB sinh viên, nâng cao chất lượng, số lượng các hoạt động phục vụ cộng đồng đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ cùng xã hội thông qua các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ...

Tập trung thực hiện tuyển sinh và đào tạo mã ngành đào tạo Tiến sĩ Giáo dục học khóa 1 đạt hiệu quả và chất lượng.

Tập trung mở mã ngành đào tạo giáo viên Giáo dục Quốc phòng và mở trường Phổ thông năng khiếu.

Đổi mới sáng tạo các hoạt động tư vấn tuyển sinh để không ngừng mở rộng quy mô tuyển sinh đi đôi với nâng cao chất lượng ở các hệ đào tạo (đại học, thạc sĩ và tiến sĩ) trong nước và quốc tế; từng bước nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra.

Tiếp tục triển khai đổi mới, đưa ra các yêu cầu và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở tất cả các bậc đào tạo trong nhà trường; nghiên cứu đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy phù hợp với đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mới; quan tâm đạo đức, tư cách, tác phong, lòng yêu nghề và kỹ năng cho người học

Triển khai rà soát, xây dựng chương trình đào tạo về Giáo dục quốc phòng và an ninh; mở rộng qui mô tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về Giáo dục quốc phòng an ninh theo đúng quy định.

Tăng cường liên kết, hợp tác với các thế hệ cựu sinh viên của Nhà trường trong công tác đào tạo, tuyển sinh, lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường....

## ***1.2. Công tác tổ chức cán bộ và truyền thông***

Tiếp tục rà soát và xây dựng lại toàn bộ hệ thống văn bản nội quy, quy chế nội bộ, quy trình giải quyết các công việc của trường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và thực hiện tốt Luật giáo dục Đại học, Nghị định, Nghị quyết của cấp trên.

Thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giảng viên và cán bộ, chuyên viên phục vụ đào tạo cả về chuyên môn, ngoại ngữ và tin học. Triển khai cơ chế và giải pháp phù hợp để nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ và giảng viên.

Ư  
OC S  
ĐUC T  
IA





Kiến toàn cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý của Nhà trường theo nhiệm kỳ của Hội đồng trường.

Tiếp tục rà soát vị trí việc làm của các đơn vị trong toàn trường và tổ chức thi tuyển viên chức để đảm bảo các đơn vị được tinh gọn và đi vào chiều sâu. Tăng cường đoàn kết nội bộ khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rà soát đội ngũ cán bộ giảng dạy, thực hiện công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ đi đào tạo Tiến sỹ theo đúng những chuyên môn, lĩnh vực còn thiếu.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, trách nhiệm thi hành công vụ, thực hiện triệt để việc đánh giá cán bộ viên chức và trả lương (thu nhập tăng thêm) theo công A, B, C.

Thành lập và vận hành có hiệu quả trường phổ thông năng khiếu và ngành đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng và An ninh.

Rà soát đội ngũ cán bộ, giảng viên và hoàn thành đề án vị trí việc làm cho các đơn vị trong toàn trường.

Tăng cường tổ chức và phối hợp các hoạt động để chuẩn bị tốt nhất cho lễ kỉ niệm 60 năm thành lập trường.

Xây dựng một chiến lược truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, lập kế hoạch truyền thông cho các mã ngành đào tạo và lễ kỉ niệm 60 năm thành lập của nhà trường trong năm 2021 thật hiệu quả và thiết thực

### ***1.3. Công tác nghiên cứu khoa học và Hợp tác quốc tế***

Tiếp tục duy trì và mở rộng hợp tác phát triển với các trường đại học, cao đẳng, viện, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội... trong nước và các quốc tế; đặc biệt là duy trì và mở rộng hợp tác đào tạo với nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Tăng cường hợp tác với các đơn vị trong nước, ngoài nước trong việc hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học; Tăng cường quy mô, chất lượng, số lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của các đề tài cấp cơ sở, cấp bộ và nhà nước.

Tăng cường tổ chức triển khai cho cán bộ, giảng viên được đi đào tạo, nâng cao trình độ ở nước ngoài bằng nhiều hình thức, các chương trình hợp tác mới được ký kết và triển khai. Đẩy mạnh công tác trao đổi học thuật và trao đổi giảng viên, sinh viên, tạo cơ chế thu hút lưu học sinh quốc tế học tập tại trường.

Chỉ đạo tổ chức và phối hợp tổ chức Hội thảo cấp trường, Hội thảo trong nước, Hội thảo sinh viên NCKH toàn quốc và đặc biệt là tổ chức thành công Hội thảo Hội thảo quốc tế chào mừng 60 năm thành lập trường.

Tăng cường chất lượng, số lượng bản tin Giáo dục thể chất và thể thao trường học; đặc biệt là được cấp phép và xuất bản “Tạp chí Khoa học Giáo dục thể chất và Thể thao trường học”.





Tăng cường số lượng bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và tạp chí quốc tế;

#### **1.4. Công tác cơ sở vật chất, tài chính và đời sống,**

Tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư cải tạo ký túc xá sinh viên để đảm bảo điều kiện ăn ở của sinh viên Nhà trường; trang bị, cải tạo và xây dựng mới các hạng mục công trình, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Tăng cường các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các dịch vụ để tăng thêm nguồn thu, thu nhập của Nhà trường để tăng thêm cải thiện đời sống cho cán bộ viên chức và người lao động.

#### **1.5. Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và thanh tra**

Tăng cường các biện pháp mạnh trong thanh tra, giám sát, khảo thí, kiểm định để làm tốt công tác thi, kiểm tra, hạn chế cao nhất gian lận trong thi cử.

Xây dựng kế hoạch đánh giá chất lượng chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Trường theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng kế hoạch thanh tra nội bộ các hoạt động của Nhà trường để chuẩn bị tốt cho hoạt động thanh tra định kỳ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

## **II. NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

Hội đồng trường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch năm học của Nhà trường để từ đó có những giải pháp phù hợp.

Xây dựng chính sách tuyển dụng và phúc lợi thật tốt trong điều kiện của nhà trường để thu hút cán bộ, giảng viên có chất lượng cao.

Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường.

Hội đồng trường tích cực động viên, tuyên truyền mỗi cán bộ viên chức và người lao động, mỗi thành viên Hội đồng trường chủ động tích cực học hỏi nâng cao trình độ, cũng như nhận thức về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tinh thần trách nhiệm thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng trường.

Hội đồng trường chủ động cùng với các tổ chức có liên quan để thực hiện đúng quyền hạn chức năng, nhiệm vụ theo các quy định hiện hành. Chống các biểu hiện hình thức, ỷ lại, chủ quan, làm việc cầm chừng, kém hiệu quả.

Hội đồng trường làm tốt công tác tổ chức giám sát, thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo tính khách quan, công khai, công bằng, dân chủ, kịp thời dứt điểm.

Hội đồng trường tích cực kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ của các tập thể, cá nhân; đề nghị ban lãnh đạo nhà trường xem xét, xử lý.





### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội đồng trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội cùng ban giám hiệu phối hợp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện thắng lợi kế hoạch hoạt động của Hội đồng trường trong năm 2021.

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội cùng công đoàn Trường và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, động viên cán bộ viên chức, người lao động đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Nội, lãnh đạo các Phòng chức năng, các Khoa, Ban giám đốc các Trung tâm thuộc Trường, các tập thể và cá nhân trong trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chức trách được giao, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch hành động của Hội đồng trường trong năm 2021.

Nhà trường, các cấp có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để các thành viên Hội đồng trường hoạt động, thực hiện nhiệm vụ được giao đạt kết quả cao nhất./. *Utruo*

**Nơi nhận:**

- Bộ GD&ĐT (để b/c);
- Đảng ủy; Ban giám hiệu;
- Công đoàn; Đoàn thanh niên;
- Khoa/Trung tâm;
- Lưu: VT, HĐT.

**T/M HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  
CHỦ TỊCH**



**TS. Phùng Xuân Dũng**

